

คำประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

นายคงพร พรรณแผ้ว



นายคงพร พรรณแผ้ว เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่บ้านก่อ ตำบลสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนยานนาเวทย์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนช่างกลประทุมวัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเครื่องอุตสาหกรรม หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการที่กรมสรรพาวุธทหารบก จากนั้นได้ลาออกมาทำงานในบริษัทเอกชน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงได้ลาออกมาจัดตั้งบริษัทเฟสทีไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรจนถึงปัจจุบัน

นายคงพร พรรณแผ้ว เป็นแบบอย่างของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยพยายามนำความรู้ทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้จนสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของตลาด จึงนำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงในอาชีพรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของนายคงพร พรรณแผ้ว กล่าวคือ เป็นผู้ส่งเสริมให้มีการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลีนา และได้พยายามศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

นายคงพร พรรณแผ้ว ไม่เพียงแต่เป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพส่วนตัว แต่ยังเป็นบุคคลผู้มีจิตใจเสียสละและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น เป็นวิทยากรด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ และได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคือจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำชุมชนจัดตั้งศูนย์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรทั่วไป รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลีนาให้แก่ผู้ที่สนใจ

จากความสำเร็จในฐานะผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรมา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรกรในชุมชน การช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามสมควรเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลอื่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัล
พระราชทานพระธาตุนาฉันทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่น สาขาวิชาชีพแก่ นายคงพร
พรรณแผ้ว เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป